

Sáng ngày mùng 5 tháng 9, cùng với học sinh cả nước, trong không khí vui tươi và rực rỡ cờ hoa, thầy và trò trường Tiểu học Giang Biên tung bừng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023.

## **CÔ TRÒ LỚP 4A4 - TRƯỜNG TIỂU HỌC GIANG BIÊN**

### **CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2022 – 2023**

Mùa hè chính thức đã kết thúc và năm học mới lại bắt đầu! Ánh nắng chói chang của mùa hè đã lụi dần, tiếng ve cũng đã ngừng kêu, màu đỏ của những bông hoa phượng hầu như không còn nữa, vậy là một mùa hè bổ ích và lý thú nữa lại trôi qua. Mùa thu đã về trên khắp đất nước Việt Nam mang theo không khí tung bừng của một năm học mới. Trong không khí đầm ấm thân thương của mùa thu lịch sử, trong niềm vui tươi, phấn khởi của nhân dân cả nước thi đua lập thành tích chào mừng 77 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 và đặc biệt hoà chung trong không khí vui tươi của ngày khai trường, ngày hội ***“Toàn dân đưa trẻ đến trường”***. Sáng ngày mùng 5 tháng 9, cùng với học sinh cả nước, trong không khí vui tươi và rực rỡ cờ hoa, thầy và trò trường TH Giang Biên tung bừng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2022 -2023.

Nếu như năm học trước, các con học sinh phải dự lễ khai giảng, hát Quốc ca, chào cờ qua tivi hoặc màn hình điện thoại, máy tính, năm nay, khi dịch bệnh được kiểm soát, thầy – trò cả nước lại háo hức chào đón Lễ Khai giảng trực tiếp tại trường với tâm trạng hân hoan, phấn khởi. Vậy càng thấy đáng quý và vui mừng, phấn khởi biết bao khi trong những ngày này, thầy trò được đến trường để chào đón năm học mới, gặp lại bạn bè, thầy cô và mái trường mến yêu.

Chủ đề mà ngành Giáo dục lựa chọn trong năm học này là ***“Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”***. Những khó khăn, thử thách vẫn còn đó, nhưng bằng tất cả sự nỗ lực, quyết tâm, của thầy trò nhà trường, sự quan tâm sát sao của gia đình cùng sự giúp đỡ, hỗ trợ của các cấp đoàn thể, chúng ta tin rằng thầy trò nhà trường sẽ lại tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công và thắng lợi mới.

Năm học mới đã đến, tiếng trống trường đã điểm. Chúc các thầy, cô giáo sức khỏe, thành đạt, hạnh phúc và các con học sinh năm học mới đạt thành tích cao! Chúc thầy trò nhà trường một năm học mới với nhiều nỗ lực và thắng lợi mới!

*Sau đây là một số hình ảnh buổi lễ khai giảng*







